

Số: 105 /TB-UBND

Gia Lai, ngày 07 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị trực tuyến
sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ
công tác 3 tháng cuối năm 2016**

Sáng 04/10/2016, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến, sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2016. Tham dự Hội nghị, tại đầu cầu UBND tỉnh có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp trẻ, Câu lạc bộ nữ doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành thuộc tỉnh và một số cơ quan trung ương đứng chân trên địa bàn.

Về phía đầu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có các đồng chí đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các phòng, ban của huyện và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Tỉnh ta triển khai nhiệm vụ năm 2016 trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của hạn hán. Tuy nhiên, được sự quan tâm của Chính phủ và các Bộ, Ngành trung ương, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự phối hợp của Mặt trận, các tổ chức Đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, Nhân dân và các Doanh nghiệp trong toàn tỉnh, 9 tháng đầu năm tỉnh ta đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các vụ việc gây bức xúc trong nhân dân được chỉ đạo giải quyết kịp thời. Không để xảy ra cháy rừng và dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, nguồn vốn huy động - cho vay ngân hàng, thu ngân sách nhà nước tăng khá so với cùng kỳ. Công tác an sinh xã hội, nhất là việc hỗ trợ khắc phục hậu quả do hạn hán gây ra được triển khai kịp thời, quan tâm, chăm lo gia đình chính sách, người có công. Các lĩnh vực thông tin truyền thông, văn hóa - thể thao - du lịch, khoa học - công nghệ đạt nhiều kết quả. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt cao so với năm trước. Tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp. Thực hiện tốt công tác đối ngoại. Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp có chuyển biến tích cực, chỉ số cải cách hành chính năm 2015 tăng vượt bậc so với các năm trước; số doanh nghiệp thành lập mới tăng, nhiều nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh. Trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Lãnh đạo một số ngành, địa phương chưa thật sự quan tâm, hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển, hoạt động. Tuy đã được chỉ đạo quyết liệt nhưng việc xây dựng nông thôn mới vẫn còn hạn chế, 9 tháng đầu năm chưa có xã nào được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, một số địa

phương còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Việc phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán đến người dân tại một số địa phương chưa kịp thời, không đúng đối tượng, để xảy ra bức xúc trong nhân dân; trách nhiệm của một số giám đốc sở, ngành chức năng và chủ tịch UBND một số địa phương trong công tác này chưa cao. Việc triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ còn chậm. Việc thống kê đối tượng người có công còn khó khăn về nhà ở thiếu chính xác. Một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản giải ngân chậm. Số vụ cháy, tự tử, đuối nước, tội phạm ma túy... xảy ra nhiều. Trách nhiệm của người đứng đầu một số ngành, địa phương, đơn vị chưa cao; công tác phối hợp triển khai nhiệm vụ chưa tốt; vẫn còn xảy ra tình trạng những nhiễu, chậm xử lý hồ sơ cho tổ chức và nhân dân.

Để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, yêu cầu giám đốc các sở, ngành, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong 03 tháng còn lại phải tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã được trình bày tại Báo cáo số 133/BC-UBND ngày 30/9/2016 về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2016 của UBND tỉnh, ý kiến chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết ngày 04/10/2016; trong đó cần tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1/ Tập trung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 9 tháng của từng ngành, địa phương, đơn vị để triển khai các giải pháp cụ thể đối với từng chỉ tiêu, nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2016, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2016.

- Khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016 – 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của trung ương, sát với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

2/ Tổ chức phát động và triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020 theo quy định của Chính phủ. Từng ngành, từng địa phương căn cứ các quy định, hướng dẫn của trung ương để chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban chỉ đạo) phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, kiểm tra, đánh giá cụ thể để đề xuất việc công nhận đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới, không đợi tổng hợp, đề xuất chung một lần.

3/ Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương:

- Khẩn trương tham mưu, đề xuất việc triển khai thực hiện Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích cho các công ty nông, lâm nghiệp để triển khai thực hiện ngay khi Quyết định có hiệu lực thi hành.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030.

4/ UBND huyện Chư Prông chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan khẩn trương triển khai công tác dọn vệ sinh lòng hồ, bồi thường, thu hồi đất để đảm bảo tiến độ chặn dòng, tích nước hồ thủy lợi Ia Mor để đảm bảo đóng đập theo kế hoạch.

5/ Sở Lao động – TB và XH, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát và chịu hoàn toàn trách nhiệm về số liệu tổng hợp số đối tượng người có công với cách mạng hiện đang sinh sống trên địa bàn chưa có nhà ở hoặc nhà bị hư hỏng, xuống cấp không thể ở được; khẩn trương xây dựng kế hoạch huy động và xây dựng, sửa chữa bằng nhiều nguồn lực ngay trong tháng 10/2016 để triển khai thực hiện, đảm bảo đến kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/2017) tất cả người có công với cách mạng đều có nhà ở.

6/ Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi

phạm về an toàn, vệ sinh thực phẩm.

- Triển khai các giải pháp cụ thể để thực hiện đạt các chỉ tiêu về bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 – 2020 của từng địa phương; chú trọng huy động các nguồn lực xã hội đóng góp mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo, hộ nông-lâm-ngư nghiệp có mức sống trung bình, những hộ gia đình khó khăn.

7/ Các chủ đầu tư triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ, hướng dẫn tại Công văn số 3550/UBND-KT ngày 03/8/2016 của UBND tỉnh và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 91/TB-UBND ngày 29/8/2016.

- Các sở, ngành, địa phương, đơn vị, các chủ đầu tư có dự án dự kiến khởi công mới năm 2017 phải khẩn trương hoàn thành mọi thủ tục có liên quan, triển khai công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo khởi công thực hiện ngay từ tháng 01/2017.

8/ Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp khai thác tối đa nguồn thu, đảm bảo hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2016. Đối với việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 phải đảm bảo tăng 9-10% so với năm 2016 theo đúng Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XV đã đề ra.

9/ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan:

- Tổ chức Hội nghị triển khai việc thực hiện các chính sách tín dụng nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện vào trung tuần tháng 10/2016.

- Chỉ đạo Ngân hàng CSXH tỉnh tranh thủ các nguồn vốn của trung ương để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, nhất là hộ nghèo người đồng bào DTTS.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo dõi với hoạt động cho vay không qua hệ thống ngân hàng, cho vay nặng lãi, hiện tượng huy động vốn có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo. Khuyến cáo rộng rãi để các tổ chức, cá nhân biết những tác hại, rủi ro, cơ sở pháp lý liên quan đến tiền ảo.

10/ Tập trung sản xuất vụ đông xuân 2016 – 2017. Tăng cường công tác quản lý giống cây trồng, vật nuôi, việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Chủ động triển khai kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

- Đề nghị Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên thường xuyên cung cấp thông tin về dự báo thời tiết để chủ động trong quá trình triển khai sản xuất, ứng phó với thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể gây ra (nhất là vụ Đông Xuân tới).

11/ Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp:

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, quán xuyến và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả, hiệu quả hoạt động; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm công chức, viên chức có những hành vi vi phạm quy định về đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp.

- Tổ chức ký cam kết giữa các ngành, địa phương với tỉnh về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp.

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác kinh tế - xã hội với thành phố Hồ Chí Minh và Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh năm 2016.

- Sở Khoa học và Công nghệ, chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch bảo hộ, quảng bá một số thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa chủ lực của tỉnh (trước mắt là hồ tiêu Chư Sê, khoai lang Lệ Cần, phở khô Gia Lai, sản phẩm mật nhân...).

- Các sở, ngành, địa phương, đơn vị chủ động rà soát, phân tích cụ thể các nguyên nhân, triển khai các giải pháp cụ thể để khắc phục, tiếp tục cải thiện, phát huy kết quả chỉ số CCHC của tỉnh. Nếu ngành, địa phương, đơn vị nào còn để xảy ra tồn tại, hạn chế, làm sụt giảm chỉ số cải cách hành chính của tỉnh thì người đứng đầu ngành, địa phương, đơn vị đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

12/ Đẩy mạnh đấu tranh, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; chủ động giải quyết kịp thời các vụ việc an ninh nông thôn, hiện tượng tranh chấp, khiếu kiện trong dân, nhất là các vụ việc có dấu hiệu phức tạp, kéo dài, đông người, liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số.

Triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông; nếu địa phương nào để xảy ra tai nạn giao thông tăng cao thì lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh. Giao Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) phối hợp với Văn phòng Ban ATGT tỉnh kiểm tra, rà soát và không xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với người đứng đầu, tập thể, cá nhân có liên quan nếu không hoàn thành nhiệm vụ kiểm chế tai nạn giao thông.

13/ Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành với chính quyền các cấp, giữa các cấp chính quyền với Mặt trận và các tổ chức thành viên.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Hội, Đoàn thể tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của các cấp chính quyền; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2016. Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- TTr Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy;
- TTr HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các tổ chức Hội, Đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CV các phòng, TH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ngô Ngọc Sinh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 744/TTr-STTTT ngày 01/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách mã định danh cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các cơ quan hành chính tỉnh Gia Lai, được tổ chức theo nguyên tắc sau:

Mỗi cơ quan, đơn vị được cấp phát một mã định danh có dạng như sau:

$V_1V_2V_3.Z_1Z_2.Y_1Y_2.MX_1X_2$

Mã định danh có 13 ký tự (bao gồm cả dấu chấm), chia thành bốn nhóm, các nhóm phân tách bởi dấu chấm. Trong đó:

- MX_1X_2 có giá trị là **H21**; và **000.00.00.H21** là mã định danh của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT.

- Y_1Y_2 : xác định các cơ quan thuộc/trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Y_1, Y_2 là chữ số từ 0 đến 9. Cụ thể như sau:

+ Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và các Sở.

+ UBND các huyện, thị xã, thành phố.